



ประกาศเทศบาลตำบลแะ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการวางท่อระบายน้ำขยายผิวจราจร คสล.

ด้วยเทศบาลตำบลแะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการวางท่อระบายน้ำขยายผิวจราจร คสล. ถ.ประชาชื่น ด้านทิศเหนือ (แยกบ้านครบุรีรวมวัสดุ – แยก ถ.ประชาชื่น ซ.5) ตามรายละเอียดเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ประกาศสอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ-ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแะ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ 1,650,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่งานก่อสร้าง ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแะ (กองช่าง) และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ถ้าหากผู้ใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างตามที่กำหนดให้ถือว่าได้รับทราบตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะได้แจ้งใด ๆ ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

- ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ยื่นซองสอบราคา ณ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแะ

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ในเวลาราชการ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร (ที่ว่าการอำเภอครบุรี) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป

โดยเปิดซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอครบุรี เมื่อเทศบาลพิจารณาผลการ
สอบราคาแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (ที่ว่าการอำเภอครบุรี) และ ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลชะ ให้ผู้ยื่นซองสอบราคาติดต่อขอรับทราบผลได้ หากไม่ติดต่อขอรับทราบผลให้
ถือว่าได้รับทราบผลแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคา 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)
ได้ที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะ ระหว่างวันที่ 23
เมษายน 2556 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4444-4840-12
ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาดังกล่าวไม่ใช่ ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
ผู้มีอำนาจเต็มในการดำเนินการของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา นั้น จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ
ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

(นายธนดล ชัยยุตต์)

นายกเทศมนตรีตำบลชะ